

นักเรียนระดับ Sixth Form จากโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมโรงเรียนต้น สังกัดในประเทศไทย



ในเดือนมกราคมต้นปีนี้ นักเรียนระดับ Year 12 กลุ่มแรกของเราได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศไทยอังกฤษ พร้อมกับประสบการณ์อันล้ำค่ากับการเยี่ยมชมโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจในประเทศไทยซึ่งเป็นโรงเรียนต้นสังกัดของเรา นักเรียนทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความตื่นเต้นและกระตือรือร้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่โรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจประเทศไทย นับเป็นประตูสู่ความสำเร็จของพวกเขาทุกคนหลังจากได้พบและทำงานร่วมกับนักเรียนและครูที่โรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2562

นับเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆทุกคนได้เข้าร่วมงาน “Options at 18” ที่ทางโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจประเทศไทย ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำการศึกษาต่อให้กับนักเรียนรุ่นปัจจุบัน นักเรียนของเราได้เข้าร่วมงานพร้อมกับนักเรียนระดับ Sixth Form ที่อังกฤษ ซึ่งเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกและมีโอกาสได้พบปะตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่ Admissions ของแต่ละมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยทางโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจกรุงเทพฯ รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่นักเรียนของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญและน่าจดจำนี้

นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนี้แล้ว นักเรียนของเราจะมีส่วนร่วมในเวิร์คช็อป แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อน ๆ จากโรงเรียนต้นสังกัดในประเทศอังกฤษและสร้างเครือข่ายที่สำคัญสำหรับอนาคต เวิร์คช็อปต่างๆนำโดยเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนไบรท์ตันคอลเลจ ประเทศอังกฤษ โดยจะมุ่งเน้นในความรู้เรื่องการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงคำแนะนำสำคัญที่จะช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวและเพิ่มโอกาสในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของพวกเขา

นอกจากการใช้เวลาที่ไบรท์ตันคอลเลจประเทศอังกฤษแล้ว นักเรียนของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Sussex เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำต่างๆและสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อม โดยผู้ให้คำปรึกษาด้านมหาวิทยาลัยของเราต่างมีประสบการณ์ แต่ไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการไปเยือนและพบเจอพูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อให้พวกเขาเก็บข้อมูลอนาคตที่พวกเขาจะต้องประสบเจอในภายภาคหน้า คุณ Mike Walton คุณครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ กล่าวว่า “นักเรียน Sixth Form ของเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับช่วงเวลาพิเศษมาก และนี่เป็นโอกาสดีที่พวกเขาจะได้เรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณครูและเพื่อนๆ ที่โรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ”

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนต้นสังกัดในอังกฤษ ด้วยหลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน และการตรวจจากโรงเรียนต้นสังกัดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจริยธรรมที่มีเหมือนกันในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตันทุกสาขาทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ความกระตือรือร้นอยากรู้ อยากเห็น ความมั่นใจ และความมีน้ำใจ ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในทุกๆกิจกรรมที่เราจัดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสังกัดไบรท์ตันทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันและสามารถแบ่งปันประสบการณ์การศึกษากันได้โดยไม่มีข้อสงสัย

ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น Year 11 ที่สนใจเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษาระดับ A Level และ ในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ กับงาน Open House สำหรับน้องๆทุกระดับชั้น โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.45 am เราขอเชิญทุกท่านมาพบปะกับนักเรียน เจ้าหน้าที่ และทีมผู้นำ รวมถึงร่วมกิจกรรมเดินชมโรงเรียน ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของโรงเรียน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Admissions ได้ที่เบอร์ 02 136 7898

ข้อมูลโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดดำเนินการเดือนกันยายน ปี 2559 และเป็นโรงเรียนสาขาจากโรงเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาและล่าสุดได้รับเลือกเป็นโรงเรียนเอกชนดีเด่นประจำปี 2562 จาก The Sunday Times โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ถือเป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรีและกีฬา ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีคุณค่า ประกอบด้วย ความอยากรู้ อยากเห็น ความมั่นใจ และความมีน้ำใจ เหล่านี้ที่ต้องการสร้างบุคลากรในอนาคตให้มีความสามารถในทุกๆด้าน โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 50 ไร่บนถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ทางตะวันออกของกรุงเทพฯ สามารถเดินทางสะดวกด้วยทางด่วน โดยใช้เวลาเพียง 30 นาทีจากตัวเมือง และ 15 นาทีจากสนามบิน

สุวรรณภูมิ โรงเรียนรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2-18 ปี

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดสอนในหลักสูตรอังกฤษ IGCSE และ วิชา A Level อีก 21 วิชา ที่จะช่วยให้น้องๆ เข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการสอนที่ยอดเยี่ยมและสภาพแวดล้อมการดูแลที่ดีผ่านระบบครอบครัว ได้สัมผัสสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกทั้งด้านกีฬา และศิลปะการแสดง ในวิทยาเขตที่ทันสมัย และเหนือสิ่งอื่นใดในโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมที่เอาใจใส่ และสนับสนุนนักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเจริญเติบโตและพัฒนาความหลงใหลในการเรียนรู้ที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต